

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรศักดิ์ รัตนวัน	ประธานสภา	สุรศักดิ์ รัตนวัน	
๒	นายประดับ อรรถบุตร	รองประธานสภา	ประดับ อรรถบุตร	
๓	นายนุกูล บุญราช	ส.อบต.ไผ่	นุกูล บุญราช	
๔	นายปุ่น เสียงอ่อน	“	ปุ่น เสียงอ่อน	
๕	นายชาติชาย คำโสสภา	“	ชาติชาย คำโสสภา	
๖	นายบุญส่ง ภูงา	“	บุญส่ง ภูงา	
๗	นายสมาน รัตนวัน	“	สมาน รัตนวัน	
๘	นายสมศรี บุญราช	“	สมศรี บุญราช	
๙	นายทองสุรย์ จันทพันธ์	“	ทองสุรย์ จันทพันธ์	
๑๐	นายทองแดง บุญราช	“	ทองแดง บุญราช	
๑๑	นายวีระ จันทพันธ์	“	วีระ จันทพันธ์	
๑๒	นายวิจิตร พันธุ์ไผ่	“	วิจิตร พันธุ์ไผ่	
๑๓	นายสวาท หงษ์อินทร์	“	สวาท หงษ์อินทร์	
๑๔	นายทวี จันทพันธ์	“	ทวี จันทพันธ์	
๑๕	นายศิลป์ชัย แฉ่นแก้ว	“	ศิลป์ชัย แฉ่นแก้ว	
๑๖	นางสาวปราณี รัตนวัน	“	ปราณี รัตนวัน	
๑๗	นายวรากร รัตนวัน	“	วรากร รัตนวัน	
๑๘	นายบรรจง หินกอง	“	บรรจง หินกอง	
๑๙	นายโส บุญช่วย	“	โส บุญช่วย	
๒๐	นายสุบรรณ นนทวงษ์	“	สุบรรณ นนทวงษ์	
๒๑	นายประยูร รัตนวัน	“	ประยูร รัตนวัน	
๒๒	นายทองสา เสนานนท์	“	ทองสา เสนานนท์	
๒๓	นายกิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์	เลขานุการสภา	กิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ เจตนา	นายก อบต.ไผ่	ประสิทธิ์ เจตนา	
๒	นายธีรพงษ์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ธีรพงษ์ รัตนวัน	
๓	นายไพโรจน์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ไพโรจน์ รัตนวัน	

๔	นางจรรุณี จำปาพันธ์	เลขานายก อบต.ไผ่	จรรุณี จำปาพันธ์	
๕	นายสุนทร แสงไสย์	นิติกร	สุนทร แสงไสย์	
๖	นางปวันรัตน์ อัครบุตร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปวันรัตน์ อัครบุตร	
๗	นางสาวปุณิกา เนื้อทอง	นักวิเคราะห์ฯ	ปุณิกา เนื้อทอง	
๘	นางสุดาพร อำไพ	รองปลัด อบต.ไผ่	สุดาพร อำไพ	
๙	น.ส.อินทิราภรณ์ คำแสน	ผ.อ.กองการศึกษา	อินทิราภรณ์ คำแสน	
๑๐	น.ส.นัทธมน สุภาพ	ผ.อ.กองคลัง	นัทธมน สุภาพ	
๑๑	นายพิพัฒน์ พรหมโลก	ผ.อ.กองช่าง	พิพัฒน์ พรหมโลก	

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๓๐น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกว่าเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ เพื่อลงมติร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปวาระที่ ๓ และข้อราชการต่าง กระผมขอดำเนินการ เข้าสู่การประชุมตามวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ่านรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

ประธานสภา ตามที่ท่านเลขานฯ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และ ตามสำเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วน หนึ่งส่วนใดขาดหายไป ก็ขอเชิญแก้ไขได้เลยนะครับ

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา ถ้าที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๒ วาระที่ ๓

ประธานสภา เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓

นายกิตติศักดิ์ จรรย์ปรีชานนท์ สำหรับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
(เลขานุการสภา)ในวาระที่ ๓ นี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมี
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบให้มีการลงมติร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ ๓ ในวันนี้
นั้น โดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดว่าจะไม่มี
การอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ กระผมจึงขอทบทวนร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๘,๔๑๘,๘๘๑ บาท แยกเป็น

ด้านบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๙๗๐,๑๖๐ บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๑๙,๐๐๐ บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา ๕,๖๑๓,๗๙๐ บาท
- แผนงานสาธารณสุข ๘๔๒,๐๐๐ บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๖๓๓,๙๒๐ บาท
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๕๖๙,๐๐๐บาท

ด้านเศรษฐกิจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๒๖๑,๐๐๐ บาท
- แผนงานการเกษตร ๗๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานการพาณิชย์ ๘๙๘,๔๐๐ บาท

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ

- แผนงานงบกลาง ๑๑,๔๖๓,๖๑๑ บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๘,๗๔๐,๘๘๑ บาท

ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๓ เพื่อลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

- ประธานสภา** เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ โดยละเอียด และไม่มีการซักถามเพิ่มเติมอีก ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หรือไม่
- ที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติฯ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
- นายประสิทธิ์ เจตนา** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ คณะผู้บริหารต้องขอขอบพระคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งคณะผู้บริหารจะตั้งใจในการบริหารเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- ๓.๒ เรื่องการพิจารณาขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ตอนปู่ตา เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน**
- ประธานสภา** สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งบ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ และบ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ได้ใช้ระบบประปาหมู่บ้านร่วมกันเพียงตัวเดียวที่บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ ซึ่งทำการบริการประปาหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านไม่เพียงพอ บ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ ๑๐ อยู่ปลายทาง การใช้น้ำประปาไม่สะดวกเท่าที่ควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จะดำเนินการแก้ปัญหาการให้บริการประปาหมู่บ้าน โดยจะเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ตอนปู่ตาบ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ ๑๐ เป็นสถานที่ก่อสร้าง
- นายธีรภักษ์ รัตนวัน** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ด้วยการให้บริการระบบประปาหมู่บ้านของชุมชนบ้านคูสระ ทั้งสามหมู่บ้านใช้ประปาตัวเดียวและมีโรงสูบน้ำอยู่ที่ลำห้วยพระบาง ซึ่งมีระยะทางไกลพอสมควร ซึ่งบ้านคูสระน้อยหมู่ที่ ๑๐ อยู่ปลายทาง ทำให้แรงดันของน้ำไม่ไหล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จะเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงได้ทำการประชาคม ชาวบ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งพื้นที่นั้นตั้งอยู่ เพื่อขอใช้พื้นที่ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) เลขที่ ๓๗๒๔๙ ตั้งอยู่ที่ บ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ ปัจจุบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ ๑๔ไร่ โดยขออนุญาตใช้ทั้งแปลง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดจะให้นิติกรเป็นผู้ชี้แจง
- นายสุนทร แสงไสย์** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่ท่านรองนายกได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้รับทราบถึงปัญหา

ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านคูสระ ทั้งสามหมู่บ้านซึ่งใช้ระบบประปาตัวเดียวกัน ทำให้น้ำประปาไม่พอใช้ บ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ ๑๐ อยู่ปลายทาง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงหาแนวทางแก้ไขโดยจะส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แต่ต้องมีสถานที่รองรับ และได้พิจารณาที่สาธารณที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน แห่งนี้ ซึ่งประชาชนเลิกใช้แล้ว ในการเสนอของบประมาณ จึงต้องมีการทำเรื่องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผ่านการประชาคมของหมู่บ้านที่ ที่สาธารณแห่งนั้นตั้งอยู่ ต้องนำมตินั้นเข้าประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ในการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์

ประธานสภาฯ	ตามที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ผมขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบในการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย (ปุตบ้านคูสระ) พื้นที่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) เลขที่ ๓๗๒๔๙ แปลงที่ ตั้งอยู่ที่ บ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่ อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒๖ ตารางวา โดยขออนุญาตใช้ทั้งแปดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคูสระ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมงเพื่อรับประทานอาหาร
	- พักการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะต่อที่ประชุมหรือไม่
นายวิจิตร พันธุ์ไผ่	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ทางบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ได้ส่งเรื่องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ตรวจสอบกรณีต้นยางใหญ่ บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งกิ่งก้านเริ่มแห้ง และหัก อาจจะหักหรือเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชน
นายสุนทร แสงไสย์	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบแล้วข้อเท็จจริงเป็นดังที่แจ้ง และได้รายงานให้นายอำเภอราชไศล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอติดตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ซึ่ง

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่วนงบประมาณในการตัดเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นผู้ดำเนินการ ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้วย

นายประสิทธิ์ เจตนา กระผมต้องขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ช่วยสนับสนุนคณะผู้บริหารในบริหารงาน เพราะสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติถือเป็นหัวใจหลัก ในการพัฒนา อยู่ที่สมาชิกสภาฯ จะมีมติให้ดำเนินการ หรือเห็นชอบโครงการต่างๆ คณะผู้บริหารจึงจะดำเนินการได้ ในการบริหารของคณะผู้บริหารชุดนี้ในการบริหารด้านการเงินทั้งงบด้านการบริหารงบด้านการพัฒนาบุคลากร ทางคณะผู้บริหารได้ไตร่ตรองเป็นอย่างดี บางอย่างหากอนุมัติไปอาจเป็นการฟุ่มเฟือยไม่คุ้มค่า จึงมีการสังเคราะห์ไว้ก่อนหลายเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ประธานสภาฯ สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ วาระที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม ซึ่งก็สำเร็จจุลวงไปด้วยดี

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ **กิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์** ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายกิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลงชื่อ **สุระศักดิ์ รัตนะวัน** ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุระศักดิ์ รัตนะวัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน รัตนะวัน	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	สมาน รัตนะวัน	
๒	นายชาติชาย คำโสภา	“	ชาติชาย คำโสภา	
๓	นายทวิ จันทะพันธ์	“	ทวิ จันทะพันธ์	

